

สรุปภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ในการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ
ว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย
และการขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย



คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร และพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมการต่างประเทศ คนที่สอง วุฒิสภา ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (IPU-UN Regional Conference on the role of parliamentarians in preventing and countering terrorism and addressing conditions conducive to terrorism in the Asia-Pacific region) ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ มาเจสติค กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Counter-Terrorism: UNOCT) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย

สำหรับรัฐสภาในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการหลีกเลี่ยงปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงที่จะนำไปสู่การก่อการร้าย ตลอดจนมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือกับประเด็นท้าทายเหล่านั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักของการประชุมคือสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภาที่อยู่ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Group: APG) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มภูมิภาครัฐศาสตร์ทั้ง ๖ กลุ่มของสหภาพรัฐสภา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในลำดับที่สาม โดยที่การประชุมครั้งแรกนั้นจัดขึ้นสำหรับกลุ่มประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East and North Africa: MENA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ส่วนครั้งที่สองเป็นการประชุมสำหรับกลุ่มประเทศซาเฮล (Sahel countries) จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐไนเจอร์ ทั้งสามการประชุมถือเป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นภายใต้การกำกับของคณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภา (The IPU High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism) ที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๑ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย โดยให้ผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกทุกกลุ่มภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วม

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๔ วัน รายละเอียดของงานปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน มีดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ในเวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา โดยมีนายคมกฤษ จงบุญวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเมื่อคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางถึงท่าอากาศยาน

จากนั้นในเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าพบนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และรับฟังการบรรยายสรุปจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนจนร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น

- การว่างเว้นจากการเยี่ยมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลไทยมาเป็นเวลานาน อาจมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนั้นไม่ใกล้ชิดเท่าที่ควร

- การเชื่อมต่อทางคมนาคมในบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการสร้างด่านศุลกากร สะเดาแห่งใหม่ ยังขาดความร่วมมือจากมาเลเซียในการตัดถนนเส้นใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการขนส่งให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ขณะที่ความร่วมมือระหว่างการรถไฟไทยและการรถไฟมาเลเซียก็เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมให้กลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะการออกบัตรโดยสารในเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศร่วมกัน

- การส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของไทยยังมีได้ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่สูงมากก็ตาม

ทั้งนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับทราบถึงข้อปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมหารือถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เพื่อจะได้เสนอแนะให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าพบนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

พิธีเปิดการประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาจากประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภาในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกว่า ๑๕ ประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยมีนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

นาย Nga Kor Ming ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการเชิงจิตวิทยา ขณะที่ประเด็นท้าทายใหม่ ๆ ยังคงปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยเสริมให้การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่จะใช้อำนาจด้านนิติบัญญัติในการร่วมแก้ไขปัญหเหล่านี้ รวมทั้งสหภาพรัฐสภาที่

ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของรัฐสภาในเรื่องนี้ ตามยุทธศาสตร์ของสหภาพรัฐสภา ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๑๐ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกรอบกฎหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกันของภูมิภาคในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและสตรีจากปัญหานักบวชก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters: FTFs) ทั้งนี้ มาเลเซียถือเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านโครงการรณรงค์เพื่อขจัดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดยรัฐสภามาเลเซียได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายหลายฉบับ ขณะที่สมาชิกรัฐสภามาเลเซียก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๔ เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอย่างยั่งยืนและปราศจากความรุนแรง



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม

โดยมีนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเป็นผู้นำกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นจึงเป็นการกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมจากผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ รวม ๔ คน ดังนี้

- นางสาว Margaret Mensah-Williams ประธานวุฒิสภานามิเบียและสมาชิกคณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภา กล่าวขอบคุณรัฐสภามาเลเซียที่รับเป็นเจ้าภาพผู้จัดการประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของมาเลเซีย จากนั้นจึงกล่าวถึงบทบาทของสหภาพรัฐสภาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงมาแล้วกว่า ๑๒ ฉบับ อันแสดงถึงความสำคัญของสมาชิกรัฐสภาในการส่งเสริมการลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้เพียงพอเหมาะสมสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงการตรากฎหมายเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการภายในประเทศ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนให้คำแนะนำและจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับสมาชิกรัฐสภา อีกทั้งจะเป็นผู้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสหภาพรัฐสภาและ

สหประชาชาติเพื่อการสนับสนุนการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเพื่อการนำแนวทางข้างต้นไปสู่การปฏิบัติจริงภายในประเทศของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

- นาย Ousseimi Tinni ประธานรัฐสภาไนเจอร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้จัดการประชุมระดับภูมิภาคฯ สำหรับกลุ่มประเทศซาเฮล (Sahel countries) ได้กล่าวรายงานในที่ประชุมรับทราบผลลัพธ์ของการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาที่จัดขึ้น ณ รัฐสภาไนเจอร์ ในครั้งนั้นคณะผู้แทนรัฐสภาในกลุ่มประเทศซาเฮลได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบที่เลวร้ายจากการกระทำของกลุ่มรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ (Islamic State of Iraq and the Levant: ISIL หรือโดยย่อ IS) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaeda) ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคและได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวภายในประเทศจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมของรัฐสภากลุ่มประเทศซาเฮลเสนอแนะว่ารัฐสภาควรสนับสนุนให้รัฐบาลของตนมีแผนการต่อต้านการก่อการร้ายระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยก่อการร้ายร่วมกัน นอกจากนี้ การเพิ่มการจ้างงานให้กับคนหนุ่มสาวก็มีส่วนสำคัญในการขจัดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงอันนำไปสู่การเข้าเป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้

- นาย Mokhtar Omar ที่ปรึกษาอาวุโสของเลขาธิการสหภาพรัฐสภา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในนามของนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ซึ่งขณะที่ประชุมอยู่นั้นกำลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ โดยเกริ่นนำว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพรัฐสภา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามสำหรับการประชุมครั้งแรกนั้นจัดขึ้นสำหรับกลุ่มประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อันเป็นศูนย์กลางของปัญหาการก่อการร้ายระดับโลก ส่วนครั้งที่สองคือการประชุมสำหรับกลุ่มประเทศซาเฮล ทั้งนี้สหภาพรัฐสภามุ่งเน้นให้เวทีการประชุมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสหประชาชาติที่จะต้องการรับฟังเสียงจากสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนในประเด็นด้านการต่อต้านการก่อการร้าย

- นาย Mauro Miedico ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษและนวัตกรรม สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Counter-Terrorism: UNOCT) ได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายที่สำคัญในการต่อต้านการก่อการร้ายว่าสถานการณ์การก่อการร้ายของกลุ่ม ISIL และอัลกออิดะฮ์ ยังคงไม่สงบและมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการทำลายสถานที่สำคัญทางศาสนา ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเพื่อหาแนวร่วม ในเรื่องนี้ สหประชาชาติถือว่ารัฐสภาประเทศต่าง ๆ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายเกิดขึ้นได้จริงในระดับประเทศ ผ่านการตรากฎหมายที่สำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหามันกรบก่อการร้ายต่างชาติ และการสอดส่องเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายที่เดินทางข้ามแดน ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีให้สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังมีบทบาทสำคัญในชุมชนระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้ชุมชนปราศจากการใช้คำพูดเพื่อสร้างความเกลียดชังอันนำไปสู่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงได้ ทั้งนี้ นาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ มีนโยบายให้ความสำคัญในความร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างการนำยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกของสหประชาชาติ (UN Global Counter-Terrorism Strategy) ไปสู่การดำเนินการในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียและคณะผู้แทนรัฐสภาผู้เข้าร่วมการประชุมได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเดอะ มาเจสติก



นาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย
และคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุม
ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเดอะ มาเจสติก

การประชุมช่วงที่ ๑

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๑ เพื่อรับฟังการบรรยายภาพรวมของสถานการณ์ภัยการก่อการร้ายภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Terrorism Threat in the Asia-Pacific Region) จากดาโต๊ะ Ayob Khan Mydin Pitchay ผู้ช่วยผู้บัญชาการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย

ดาโต๊ะ Ayob Khan Mydin Pitchay ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภัยการก่อการร้ายในภูมิภาคว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการก่อการร้ายในอินโดนีเซีย ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ และศรีลังกา อันเป็นผลมาจากกลุ่ม ISIL และกลุ่มผู้สนับสนุน โดยหลายเหตุการณ์เป็นการกระทำที่มีได้มาจากการสั่งการของกลุ่ม ISIL โดยตรง หากแต่เป็นการกระทำโดยเจตนาของกลุ่มผู้ก่อการร้ายท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากกลุ่ม ISIL และเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการระเบิดพลีชีพ การประกอบระเบิดด้วยวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากภายนอกประเทศ รวมไปถึงมีการใช้อาวุธปืนยิงข้ามเขตแดน นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการเข้ามาขยายอิทธิพลของกลุ่มอัลกออิดะฮ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มากยิ่งขึ้น การก่อการร้ายในภูมิภาคในขณะนี้มิได้จำกัดแคในรูปแบบของกลุ่มผู้ก่อการร้าย เริ่มมีการปรากฏของผู้ก่อเหตุโดยลำพัง (Lone Wolf) หรือกลุ่มย่อย (Wolf Packs) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการทำสงครามเพื่อศาสนาที่ถูกบิดเบือนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด โดยมีการใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ Whatsapp เป็นสื่อกลางในการประสานงาน โดยพัฒนาไปถึงการ

รวมตัวกันของกลุ่มผู้ก่อเหตุท้องถิ่นในหลายประเทศ ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จนนำไปสู่การเกิดนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่จะเดินทางไปเข้าร่วมแนวรบส่วนหน้าของกลุ่ม ISIL ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคก็เสี่ยงต่อการเป็นทางผ่านและกลายเป็นแหล่งกบดานที่ปลอดภัยสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่ม ISIL อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๖๒ เกิดเหตุพยายามใช้รถยนต์พุ่งชนกลุ่มผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียซึ่งก่อเหตุโดยหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อเหตุท้องถิ่นที่มีอายุ ๕๑ ปี และเป็นสตรี จนสร้างความกังวลต่อทางการมาเลเซียจากการเริ่มเข้ามามีบทบาทของสตรีในการก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้น



การประชุมช่วงที่ ๑ “ภาพรวมของสถานการณ์ภัยการก่อการร้ายภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

การประชุมช่วงที่ ๒

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๒ และร่วมรับฟังการบรรยายโดยนางสาว Kanako Emoto ผู้ช่วยนิติกร กองอำนวยการบริหารคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ Thiagarajah Thanaretnam กองบังคับการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย (E8) สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ในหัวข้อ “พัฒนาการล่าสุดของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย ความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ และกลไกและยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน” (Recent developments in the international counter-terrorism legal framework, the need for national updates, and existing regional strategy and mechanism)

นางสาว Kanako Emoto ได้บรรยายแนะนำเกี่ยวกับกองอำนวยการบริหารคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate: CTED) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council Resolutions) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย จากนั้นจึงได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน ทั้งในด้านการรับมือปัญหาการก่อการร้ายต่างชาติและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยได้เสนอแนะแนวทางสำหรับสมาชิกรัฐสภาในการต่อต้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย การตรากฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามพันธกรณีของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินการตามพันธกรณีดังกล่าว และการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินการร่วมกัน



การประชุมช่วงที่ ๒ “พัฒนาการล่าสุดของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย ความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ และกลไกและยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ Thiagarajah Thanaretnam ได้บรรยายถึงภาพรวมของกรอบกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายของมาเลเซีย ตลอดจนภาพรวมของการจับกุมผู้ก่อเหตุและการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซีย ซึ่งกฎหมายของมาเลเซียได้กำหนดโทษสำหรับการก่อการร้าย การเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย อีกทั้งยังมีกฎหมายที่กำหนดให้มีมาตรการป้องกันเชิงรุก เช่น การยับยั้งการเดินทางของชาวต่างชาติจากมาเลเซียที่เชื่อได้ว่าจะเป็นการเดินทางไปเข้าร่วมกลุ่ม ISIL รวมถึงการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วย นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีกระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องขังจากคดีก่อการร้ายเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ให้การสนับสนุน ISIL (Daesh) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้างอาชีพ การให้สวัสดิการสำหรับครอบครัวผู้ต้องขังที่ยากลำบาก และสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมและหลีกเลี่ยงการสร้างระยะห่างระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวที่อาจนำไปสู่ความแปลกแยกจนไม่อาจกลับคืนสู่สังคมได้

การประชุมช่วงที่ ๓

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๓ เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการร่วมระหว่างสหภาพรัฐสภา สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (Presentation of the IPU-UNODC-UNOCT Joint Programme)

จากนางสาว Olga Lanchenko เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายของนานาชาติประเทศ (CT Legal Databases) ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสามองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและทรัพยากรด้านอาชญากรรม (Sharing Electronic Resources and Law on Crime: SHERLOC) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านอาชญากรรมและการก่อการร้ายของสหประชาชาติหลายฉบับ



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ ๓ เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการร่วมระหว่างสหภาพรัฐสภา สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน กัวลาลัมเปอร์ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามคำเชิญของนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมช่วงที่ ๔

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๔ เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ (Border security and management, and detection of terrorist movements including through the implementation of the API/NPR system) โดยนาย Rocco Messina เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และการบรรยายโดยนางสาว Fernanda Lombardi เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการข้อมูลการเดินทางบุคคลเพื่อเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายของสหประชาชาติ (UN Countering Terrorist Travel Programme)



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๔ “การเสริมสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ”

นาย Rocco Messina ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนตามยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกของสหประชาชาติ (UN Global Counter-Terrorism Strategy) ซึ่งสหประชาชาติได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practises) ๑๕ ข้อ สำหรับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความมั่นคงชายแดน โดยเฉพาะการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติ

นางสาว Fernanda Lombardi ได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการจัดการข้อมูลการเดินทางบุคคลเพื่อเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายของสหประชาชาติ (UN Countering Terrorist Travel Programme) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสอดส่องเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายที่เดินทางข้ามแดน โดยเฉพาะการข้ามแดนด้วยการโดยสารเครื่องบิน ผ่านการใช้ระบบ Advance Passenger Information (API) และระบบ Personal Name Record (PNR)

การประชุมช่วงที่ ๕

เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๕ เพื่อรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อ “กลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติกับการดำเนินคดีตามกฎหมาย การเผยแพร่แนวคิดที่นิยมความรุนแรง

ภายในเรือนจำ การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม” (Foreign Terrorist Fighters (FTF): Prosecution, radicalization in prisons settings, rehabilitation, and reintegration) โดยนางสาว Kanako Emoto ผู้ช่วยนิติกร กองอำนาจการบริหารคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นางสาว Aisyah Qadri Yuliani เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรมทางอาญา สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศอินโดนีเซีย และนาย Wan Abdul Rahman bin Wan Yaman ผู้ช่วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซีย



**การประชุมช่วงที่ ๕ “กลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติกับการดำเนินคดีตามกฎหมาย
การเผยแพร่แนวคิดที่นิยมความรุนแรงภายในเรือนจำ การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม”**

นางสาว Kanako Emoto กล่าวบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมาย การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม สำหรับกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติ ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยวิธีการที่ประนีประนอม อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท้าทายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาจากการดำเนินการภายในประเทศที่แตกต่างกันไปตามหลักการและแนวคิดที่แตกต่างกันของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศ

นางสาว Aisyah Qadri Yuliani กล่าวบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดรูปแบบแผนการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับกลุ่มผู้มีความคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประเมินและวางแผน กำหนดรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องด้วยสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านวัยวุฒิ การศึกษา คุณภาพชีวิต ครอบครัว ตลอดจนแรงจูงใจในการก่อเหตุที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกรณี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะดำเนินการ อาทิ การฝึกอบรมอาชีพ การใช้หลักคำสอนของศาสนา กีฬา หรือการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น

นาย Wan Abdul Rahman bin Wan Yaman กล่าวบรรยายถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายของมาเลเซีย โดยกรมราชทัณฑ์มาเลเซียมีแนวทางในการประเมินผู้ต้องขังเพื่อกำหนดชั้นความมั่นคงของเรือนจำอย่างเหมาะสม ด้วยบ่อยครั้งที่หลายประเทศมักกำหนดให้ผู้ก่อการร้ายถูกคุมขังในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดทั้งหมด ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มาเลเซียเลือกที่จะกระจายกลุ่มผู้ต้องขังคดีก่อการร้ายโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ มาเลเซียกำหนดให้คณะกรรมการประเมินผู้ต้องขังและกำหนดรูปแบบโครงการฟื้นฟูและพัฒนา

ประกอบด้วยผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการสตรี สถาบันครอบครัว และการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาศาสนาอิสลาม กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการลดการแพร่ขยายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องขังได้อย่างแนบสนิทโดยไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตได้

การประชุมครั้งที่ ๖

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อจากการก่อการร้าย” (Support to victims of terrorism) โดยได้ร่วมรับฟังการบรรยายจาก นาย Michael O’Connell เลขาธิการสมาคมเหยื่อวิทยาโลก (World Society of Victimology) และผู้เชี่ยวชาญด้านเหยื่อวิทยา (Victimology) และนาย Sudirman Talib รองประธานมูลนิธิ Survivor Foundation Indonesia

นาย Michael O’Connell ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองสิทธิของเหยื่อจากการก่อการร้าย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต การได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และการเยียวยาชดเชยที่เหมาะสม นอกจากนี้ เหยื่อจากการก่อการร้ายจะต้องได้รับการคุ้มครอง การอำนวยความสะดวก และได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของเหยื่อจากการก่อการร้ายในกระบวนการยุติธรรมว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและการก่อการร้ายได้



การประชุมครั้งที่ ๖ “การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อจากการก่อการร้าย”

นาย Sudirman Talib รองประธานมูลนิธิ Survivor Foundation Indonesia ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดยเหยื่อจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ เพื่อรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมและความช่วยเหลือให้กับเหยื่อจากการก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซีย ได้เล่าเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นซึ่งในขณะนั้นตนทำงานเป็น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศอินโดนีเซีย และเฝ้าเวรอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้า ซึ่งตนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดจนสูญเสียการมองเห็นของดวงตาข้างหนึ่งและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน จึงขอเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของเหยื่อจากการก่อการร้ายโดยเฉพาะจากการลอบวางระเบิด ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูเยียวยาและชดเชย ตลอดจนการได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการทางกฎหมาย

การประชุมช่วงที่ ๗

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๗ เพื่อรับฟังการบรรยายจากนางสาว Lesli Davis ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการปกครอง สันติภาพ และความมั่นคง องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ และนายเอกราช ชาบุร์ เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ในหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเยาวชนในการสร้างชุมชนที่สงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง และสามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้” (Empower women and youth to build resilient, cohesive and peaceful communities)

นางสาว Lesli Davis กล่าวบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของบทบาทของสตรีกับการกำหนดนโยบายในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการวางนโยบายดังกล่าวของประเทศ ตลอดจนการกำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่องจากข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ฝึกฝนแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนั้นแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นสตรีอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขณะที่อิทธิพลของสตรีในครอบครัวก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในระดับครอบครัว



การประชุมช่วงที่ ๗ “การเสริมพลังสตรีและเยาวชนในการสร้างชุมชนที่สงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง และสามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้”

นายเอกราช ชามูร์ บรรยายให้ที่ประชุมรับฟังเกี่ยวกับเยาวชนและการเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบการทำงานในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในเยาวชนของภูมิภาค และโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ โดยชี้ให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในการเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชน ตลอดจนสภาพปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะการสร้างค่านิยมในครอบครัวในทางที่ผิดจนนำไปสู่การเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนผู้เคยตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม ISIL ที่กลับใจและตัดสินใจที่จะทำงานร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการเผยแพร่เรื่องราวของตนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมิให้หลงผิดและฝักใฝ่ที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมช่วงที่ ๘

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๘ ในหัวข้อ “การเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงและการแสวงหาแนวร่วมของผู้ก่อการร้าย : บทบาทของวัฒนธรรมและสื่อในมาตรการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้” (Terrorist radicalization and recruitment: The role of culture and media in prevention and awareness measures) โดยที่ประชุมได้ร่วมรับฟังการบรรยายโดยนาย Thomas K. Samuel ที่ปรึกษาด้านการป้องกันการก่อการร้ายประจำภูมิภาค สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และรับฟังการบรรยายจากนาย Osama Elazhary สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์และศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา



การประชุมช่วงที่ ๘ “การเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงและการแสวงหาแนวร่วมของผู้ก่อการร้าย : บทบาทของวัฒนธรรมและสื่อในมาตรการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้

นาย Thomas K. Samuel บรรยายถึงการเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงผ่านการเล่าเรื่อง (narrative) ในสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อแสวงหาแนวร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยมักใช้การทำให้เชื่อว่าความรุนแรงเป็นเพียงทางเลือกเดียวในการแก้ไขสภาพปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ แนวทางในการต่อต้านการกระทำดังกล่าวคือการใช้วิธีการเล่าเรื่องเพื่อหักล้างกับชุดความคิดดังกล่าว ได้แก่ การชี้ให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงไม่มี

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา การชี้ให้เห็นภาพของผลลัพธ์จากการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรง และการเสนอทางเลือกอื่นที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยยกตัวอย่างแนวทางอหิงสาของมหาตมะคานธี ในการเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลอังกฤษ

นาย Osama Elazhary ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้อุดมการณ์ทางศาสนาในทางที่ผิด และการบิดเบือนหลักคำสอนของศาสนาเพื่อการแสวงหาแนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยยกตัวอย่างกรณีของการเผยแพร่หนังสือที่มีเนื้อหาในการตีความพระคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความเกลียดชังแก่ผู้หลงผิดและเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงจนนำไปสู่การเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยที่กลุ่ม ISIL ได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ นาย Osama Elazhary ได้กล่าวถึงหนังสือ The Manifest Truth: A Refutation of Those That Manipulate Islam ซึ่งตนเป็นผู้เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหักล้างและโจมตีชุดความคิดที่บิดเบือนหลักคำสอนของศาสนาอิสลามดังกล่าว

การสรุปผลการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งนำเสนอโดย ดาโต๊ะศรี Hajah Nancy Shukri สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย และได้ร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภากว่า ๑๕ ประเทศจากกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการปรับแก้ไขถ้อยคำของเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าว



*การนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
โดยดาโต๊ะศรี Hajah Nancy Shukri สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย*

โอกาสนี้ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ตั้งประเด็นคำถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหน้าที่ของภาคนิติบัญญัติกับการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการจัดการข้อมูลการเดินทางบุคคลเพื่อเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายของสหประชาชาติ (UN Countering Terrorist Travel Programme) รวมถึงความจำเป็นในการสนับสนุนรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนาย Mauro Miedico

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษและนวัตกรรม สำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ ได้ตอบคำถามข้างต้นว่า ในเรื่องนี้ โครงการฯ ยินดีให้การสนับสนุนด้านข้อมูลหมายให้กับรัฐสภาประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมในการเพิ่มประเด็นการต่อต้านการใช้อุดมการณ์ทางศาสนาและความเชื่อในทางที่ผิด และการบิดเบือนหลักคำสอนของศาสนาของกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วย โดยที่ประชุมต่างเห็นพ้องร่วมกันในการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะข้างต้น



พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัฐสภาไทย และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมปรับแก้ไขถ้อยคำของเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม

ภายหลังจากที่ประชุมร่วมกันแก้ไขบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำเอกสารผลลัพธ์การประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ร่วมกันรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งสภาพรัฐสภาจะได้นำไปประกอบการจัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๕ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความขอบคุณรัฐสภามาเลเซีย สหภาพรัฐสภา และสหประชาชาติที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้อันนำมาซึ่งประโยชน์จากการรับฟังผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

การเยี่ยมชมอาคารที่ทำการรัฐสภามาเลเซีย

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารที่ทำการรัฐสภามาเลเซีย พร้อมกับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามคำเชิญของรัฐสภามาเลเซียในฐานะเจ้าภาพผู้จัดการประชุม และร่วมรับฟังการบรรยายนำชมสถานที่จากเจ้าหน้าที่รัฐสภามาเลเซียเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภามาเลเซีย (Parlimen Malaysia) ซึ่งเป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Rakyat) และวุฒิสภา (Dewan Negara)



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารที่ทำการรัฐสภามาเลเซีย ตามคำเชิญของรัฐสภามาเลเซีย

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยมี นายณัฐวรรธก์ ไตรศิวะกุล เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในการอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ณ ท่าอากาศยานฯ ก่อนที่จะเดินทาง ออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในเวลา ๑๓.๒๕ นาฬิกา โดยสวัสดิภาพ

จัดทำโดย

นายคณน สุขพรชัยรัก
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทยฯ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒